

Tiếng nói từ tỉnh thí điểm “Triển khai đào tạo dựa trên đặc thù của từng khu vực”

Dự án nhắm tới mục đích có đưa ra chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới với nội dung được chuẩn hóa và sử dụng cho tất cả bệnh viện/cơ sở y tế trên toàn quốc. Tuy nhiên, phương pháp đào tạo cũng như hệ thống thực hiện cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình từng tỉnh, từng khu vực và dựa trên nguồn lực sẵn có. Do vậy, dự án hỗ trợ những người liên quan tới điều dưỡng ở các tỉnh để các hoạt động điều dưỡng có thể được triển khai phù hợp nhu cầu địa phương, bao gồm cả thực hành lâm sàng. Trong đợt giám sát định kỳ tại tỉnh dự án được thực hiện vào tháng 9, nhiều ý tưởng khác nhau đã được báo cáo, ví dụ như quản lý hiệu quả ngân sách, nguồn nhân lực và địa điểm.

Tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hà Nội: Ở cả hai miền đều tổ chức các cuộc họp định kỳ các trưởng phòng điều dưỡng do Sở Y tế tổ chức. Tại hội thảo ngoài việc truyền đạt thông tin về các sắc lệnh mới của chính phủ, hệ thống giám sát các hoạt động điều dưỡng tại các bệnh viện cũng được thực hiện. Dự án đang xem xét việc sử dụng các cuộc họp giao ban này để giám sát đào tạo thực hành lâm sàng. Nếu có thể thực hiện giám sát theo hình thức tập thể, tiếp cận cộng đồng, sẽ không chỉ hiệu quả hóa các hoạt động mà còn dẫn đến cơ hội chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các bệnh viện khác nhau.

Tỉnh Vĩnh Phúc: Để tìm hiểu cũng như học tập các kinh nghiệm đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tại tỉnh bạn, Sở Y tế đã sử dụng chi phí hoạt động điều dưỡng thực hiện một chuyến tham quan thực địa, gồm 25 cán bộ của Sở Y tế tỉnh và bệnh viện đã tham gia.

Chúng tôi đã đến thăm các cơ quan liên quan ở tỉnh Đồng Nai. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không có trường đại học hệ điều dưỡng, bằng nguồn ngân sách của tỉnh đang nỗ lực như tăng cường hợp tác với khoa điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tỉnh Điện Biên: Những năm trước trên địa bàn tỉnh không có tuyển dụng điều dưỡng viên mới, nhưng năm nay có kế hoạch tuyển dụng ở 10 bệnh viện, và việc đào tạo lại người hướng dẫn chịu trách nhiệm đào tạo cho người mới đến là một vấn đề cấp bách. Cơ sở vật chất của các bệnh viện trong tỉnh có quy mô nhỏ và khó có thể tiến hành đào tạo cho từng bệnh viện, Sở Y tế đã chủ động sử dụng các cơ sở vật chất của bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành đào tạo người hướng dẫn.



Ông Huỳnh Tú Anh, Điều dưỡng trưởng Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, điều hành buổi họp giao ban trưởng phòng điều dưỡng của tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh



Đoàn công tác điều dưỡng của tỉnh Vĩnh Phúc thăm làm việc với tỉnh Đồng Nai



Đào tạo người hướng dẫn cho 10 bệnh viện tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Triển khai hợp tác với các đối tác quốc tế

Tại Việt Nam, thay vì những hội thảo giữa các nhà tài trợ trong lĩnh vực y tế, các đối tác quốc tế liên quan đến phát triển nguồn nhân lực y tế đã phối hợp tổ chức các buổi họp nhằm chia sẻ tiến độ hoạt động cũng như thảo luận về nguồn lực và lĩnh vực hoạt động có thể được bổ sung. Thành phần tham gia bao gồm WHO, HPET (Dự án Ngân hàng Thế giới), HAINV (Đại học Harvard) và Dự án JICA Điều dưỡng. Số lượng các buổi họp và trao đổi tăng lên cũng đồng nghĩa nhận thấy phần lớn đào tạo cho điều dưỡng chưa được hỗ trợ nhiều, nguyên nhân do thiếu chuyên gia. Do vậy, Dự án đang hợp tác với các đối tác quốc tế để hướng đến phát triển đào tạo tốt hơn cho điều dưỡng Việt Nam.

Tiến hành khảo sát để chứng minh hiệu quả can thiệp

Một nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của chương trình đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tốt nghiệp hướng tới đề xuất chính sách đang được tiến hành với sự hợp tác của các giảng viên từ nhiều trường đại học điều dưỡng tại Việt Nam. Vào cuối tháng 9/2019, cuộc khảo sát để xác định mức độ năng lực của các điều dưỡng viên mới trước khi bắt đầu thực hành lâm sàng đã được hoàn thành. Cuộc khảo sát mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì thời gian tuyển dụng điều dưỡng viên tại các bệnh viện khác nhau và việc thời gian bắt đầu đào tạo không cố định. Với sự tham gia của các giảng viên trường đào tạo điều dưỡng, khảo sát hi vọng sẽ có thể giúp cải thiện đào tạo phối hợp giữa viện-trường trong tương lai. Hoạt động thu thập thông tin sau đào tạo dự kiến sẽ được bắt đầu trong tháng 10/2019.



Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó khoa Điều dưỡng, Đại học Phenikaa giải tích về hoạt động khảo sát